

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ผู้จัดการรายวัน	61010124
Date : 10 ส.ค. 2561	No : Page : 1,11

จีนายกฯ ทบทวนนโยบาย ปล่อยเอกชนฮุบพลังงานรัฐ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "ธีระชัย" อดีต รมว.คลัง ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง "บิ๊กตู" หลัง คุม. วางนโยบายพลังงาน ลดบทบาท กฟผ. พร้อมตั้ง 4 ข้อสังเกต ทบทวนให้เอกชนผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ หยุตรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ทบทวนข้อเสนอให้ กฟผ. แยกระบบสายส่งไฟฟ้า และให้เผยแพร่ที่ไออาร์การประมูลแหล่งบงกช และเอราวัณเต็มที | อ่านต่อหน้า 11

จีนายกฯ ทบทวนนโยบาย ปล่อยเอกชนฮุบพลังงานรัฐ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "ธีระชัย" อดีต รมว.คลัง ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง "บิ๊กตู" หลัง คุม. วางนโยบายพลังงาน ลดบทบาท กฟผ. พร้อมตั้ง 4 ข้อสังเกต ทบทวนให้เอกชนผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ หยุตรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ทบทวนข้อเสนอให้ กฟผ. แยกระบบสายส่งไฟฟ้า และให้เผยแพร่ที่ไออาร์การประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณเต็มที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (9 ม.ค.) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง "การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ" โดยรายละเอียดจดหมายเปิดผนึกมีใจความว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ในนโยบายเรื่องพลังงาน โดยวางแผนจะลดบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เอกชนดำเนินงานบางอย่างแทน และรมว.พลังงาน ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 ว่า ได้ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นนั้น เนื่องจากข้อพิจารณาดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 4 ข้อ ดังนี้

1. ควรมีการทบทวนการให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลในอดีตที่เปิดให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแทน กฟผ. ได้นั้น จะนำไปสู่การมีสำรองการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินมากกว่าระดับปกติ 15% ทำให้รัฐและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้แบกรับภาระจากการมีสำรองส่วนเกิน และมีความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเล็กน้อยเกินกว่าที่ควรหรือไม่

2. ควรทบทวนการหยุตรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามข่าวในสื่อมวลชนนั้น มีข้อเสนอต่อ ครม. ให้หยุตนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ เพื่อทบทวนนโยบายและต้นทุนในเรื่องค่าไฟฟ้าทั้งระบบนั้น จะทำให้ประเทศเสียประโยชน์ในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งที่กำลังผลิตสำรองส่วนเกินที่มีอยู่มากเกินไป ในขณะที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง จึงควรหยุตการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงมากกว่า

3. ควรทบทวนข้อเสนอให้ กฟผ. แยกระบบสายส่งไฟฟ้า จากข่าวที่มีข้อเสนอต่อ ครม. ให้ กฟผ. แยกระบบสายส่งไฟฟ้าออกต่างหาก จากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า คาดว่าผู้เสนอน่าจะต้องการให้ กฟผ. เน้นเฉพาะบทบาทการเป็นเจ้าของระบบสายส่งไฟฟ้า โดยปล่อยให้เอกชนทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตแทน จึงต้องทบทวนแนวคิดนี้ เนื่องจากรัฐจำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำสำหรับกำลังผลิตในกรรมสิทธิ์ของรัฐ เพื่อมิให้อำนาจต่อรองไปอยู่ในมือภาคเอกชนมากเกินไป

4. ควรเผยแพร่เงื่อนไขการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณให้ประชาชนอย่างเต็มที่ จากการทำ รมว.พลังงานกล่าวถึงการประมูลสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนเรื่องไฟฟ้าของประเทศ โดยระบุว่าตามกรอบเวลาจะมีความชัดเจนปลายเดือน ม.ค. 61 และจะออกเงื่อนไขการประมูล (ที่ไออาร์) ในเดือน ก.พ. 2561 เห็นว่ากรอบเวลาดังกล่าวน่าจะไม่รอบคอบและไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงควรให้เวลาภาคประชาชนได้แย้งเพิ่ม.